



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก, hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ว่า รพ.ยิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 รพ.ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ได้วางเป้าหมายพัฒนาในด้านภูมิสถาปัตยกรรม จัดการสิ่งแวดล้อมรพ. ให้เป็นรมณีสถาน มีการพัฒนางานโดดเด่นหลายด้าน ได้แก่ การเป็นต้นแบบรพ.อัจฉริยะ นำระบบ Digital Health จัดบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงานสนับสนุนเป็นระบบไม่ใช้กระดาษ และต่อยอดระบบการแพทย์ทางไกล พร้อมมุ่งสู่การเป็นรพ.ที่ More than A Hospital และรพ.ของชุมชนมาตรฐาน “เฉลิมพระเกียรติ”

ชื่นชม รพ.ตากใบ ใช้เทคโนโลยีจัดการระบบบริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, INN, hfocus, thailandplus, prd.)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการด้วยระบบ Smart Hospital เยี่ยมชมคลินิกนรีเวชที่ รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส และพบปะให้กำลังใจ/ มอบนโยบายแก่ตัวแทน อสม. พร้อมกล่าวชื่นชม รพ.ตากใบ พัฒนาสอดคล้องตามนโยบาย สธ. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มคุณภาพบริการ ลดความแออัด ลดระยะเวลาารอคอย

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, amarintv, thebangkokinsight)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลงนามในหนังสือคำสั่ง สธ. แต่งตั้ง น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ภรรยา (หมอก้อย) เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ด้านการสื่อสารสาธารณสุข (แบบไม่มีเงินเดือน และไม่ใช้ ชรก.การเมือง) เพจ "หมอก้อย Fcไม่มีดราม่า" ได้โพสต์ประวัติของหมอก้อย ระบุ เป็นอดีต ผอ.สำนักสารนิเทศ สป.สธ. ผู้ริเริ่มวางรากฐานระบบเครือข่ายพยาบาล ประชาสัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2534 เคยได้รับรางวัลผู้ผลิตสื่อสาธารณสุขดีเด่นจากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนของ สยช. และเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Fitness Magazine

มอบเงินช่วยเหลือ จนท. เหตุโกดังพลูระเบิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (INN, 77kaoded, prd.)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 10 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ ต.มูโนะ อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและปฏิบัติงาน MCATT 14 ทีม พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกล่าวชื่นชมทีมสาธารณสุข/ ทีม MCATT ภายใต้การนำของ นพ.สสจ.นราธิวาส ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมเข้าไปเผชิญเหตุ ดูแลประชาชน ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ถือเป็นต้นแบบการทำงาน

แนวคิด 1 รพ.สต มีแพทย์หมุนเวียน 3 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage

- พญ.จากรพช.ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง กล่าวถึงแนวคิดการสร้างหมอประจำถิ่นเพื่อกระจายลงสู่ รพ.สต. รองรับแนวทาง 1 รพ.สต. มีแพทย์หมุนเวียน 3 คน ว่า นโยบายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเหมือนกับตอนเพิ่มแพทย์ ODOD ซึ่งใช้เวลาเกือบ 10 ปี กว่าจะเรียนจบอาจไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ และเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่แน่ว่านโยบายจะไม่ถูกเปลี่ยน อาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ส่วนการหมุนแพทย์ลง รพ.สต. ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยทำมาแล้ว ควรต้องมาดูอัตราการผลิตและรั่วไหลออกนอกระบบว่าทำไม่ผลิตเพิ่มแต่ก็ยังไม่พอสักที รวมถึงการจะทำให้ระบบอยู่ได้ ซึ่งต้องมีภาระงานที่เหมาะสม หรือมีสหวิชาชีพที่จะสนับสนุน

การพัฒนาการบริหารข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนจากหลายภาคส่วนยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเชิงลึกเพื่อวางแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชาติ โดยบูรณาการข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลของรพ. ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เริ่มนำร่องใน จ.นครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก โดยมีข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต พฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และลดอุบัติเหตุทางถนน และร่วมกันพัฒนาเครื่องมือนี้ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป	
<p>โรคน้ำกัดเท้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองมีลักษณะโรคหลายชนิด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความถี่ที่ผิวหนังสัมผัสน้ำ โดยผิวหนังที่แช่นานๆ เซลล์ผิวหนังจะอุ้มน้ำทำให้บวมเปื่อยฉีกขาดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเสียดสี เช่น ง่ามนิ้วเท้า พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคือบริเวณที่มีน้ำขัง</p> <p>- พญ.ชินมนัส เลขวัต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ หรือสวมใส่รองเท้าบู๊ต เมื่อขึ้นจากน้ำให้ล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ เช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอ และทาครีมบำรุงผิว ถ้ามีอาการบวมแดงหรือมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นควรพบแพทย์</p>	-
<p>CHANGE FOR THE BETTER With 5S</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. จัดนิทรรศการและงานเสวนา "อย.กับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและแนวปฏิบัติใหม่" ภายใต้แนวคิด CHANGE FOR THE BETTER With 5S เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติรูปแบบใหม่ ความสำคัญและหน้าที่รับผิดชอบ มุ่งหวังขับเคลื่อนองค์กรด้วยการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน มุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุดในการรักษาผู้บริโภคให้ปลอดภัย ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้า และระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน มีการจัดทำนิทรรศการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการอภิปรายพิเศษจากผู้บริหาร โดยได้เชิญคณะทูตตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น</p>	-
<p>โรคพาร์กินสัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ThaiNews, Thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางสมองที่เกิดจากเซลล์สมองในบางตำแหน่งมีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงทำให้สารสื่อประสาทในสมองชื่อว่า “โดพามีน” ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมีการตายและลดจำนวนลง ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการสั่น แขนขาเกร็ง เคลื่อนไหวร่างกายช้า และสูญเสียการทรงตัว อาการจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างช้าๆ และยังไม่มียารักษาให้หายขาด</p> <p>- พญ.พิมลพรรณ เกียนเคื้อ นพ.ชำนาญการด้านประสาทวิทยา รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการรักษา แพทย์จะพิจารณาให้ยาเพิ่มปริมาณสารโดพามีนตามอาการของผู้ป่วย การทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมากยิ่งขึ้น และการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทานยา หากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายจะเป็นโรคนี้อาจปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	-
<p>สถานการณ์โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, 77kaoded)</p> <p>- นพ.ธราพงษ์ กัปปโก นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ. สระแก้วยังเป็นห่วง ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนตกทุกวันทำให้เกิดน้ำท่วมขังจำนวนมากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 ก.ย. 66 พบผู้ป่วย 737 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>	-
<p>โรคหัวใจขาดเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- เพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมโรคโพสต์ 8 ข้อควรปฏิบัติป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ 1. บริโภคอาหารไขมันต่ำและอาหารที่มีกากใย 2. ฝึกสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ 3. ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ 5. มีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 6. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 7. หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี และ 8. ไม่สูบบุหรี่</p>	-
<p>คำตอบแทน อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ อดีตรมช.สธ. โพสต์ภาพบรรยากาศ อสม. ให้การต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมข้อความ ขอบคุณ รมว.สธ. และรมช.สธ. ที่ให้ความสำคัญกับ อสม. เพิ่มค่าป่วยการ อสม. ตามนโยบายเดิม</p> <p>- นายจรัส คำรอด ประธาน อสม.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องค่าป่วยการ อสม. กับ รมว.สธ. ท่านบอกให้ท้าวคุยกับ รพ.สต. ไปก่อน แม้จะบางแห่งถ่ายโอนไปแล้ว อสม.ก็ยังมีอยู่กับ สธ. ส่วนเรื่องสวัสดิการที่ทางรัฐมนตรีชุดก่อนได้ดำเนินการไว้นั้น จะยังคงมอบให้เหมือนเดิม ทั้งนี้ คาดว่าเดือน ต.ค. จะเข้าพบ รมว.สธ.อีกครั้ง เพื่อพูดคุยรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ คอลัมน์ เสพสมปมัสสม</p> <p>- ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล คลินิกสุขภาพชาย คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ฝีดาษลิงกลับมาระบาดในประเทศไทยเป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤติทางสุขภาพหรือไม่ ล่าสุดเดือน ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อมีเกินกว่า 100 ราย เป็นกลุ่มเยาวชนมากถึง 16 คน อายุน้อยสุดเป็น นร.ชายวัย 16 ปี มีประวัติเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับหลายคน การกลับมาของโรคฝีดาษลิง มีหลายปัจจัยและข้อสันนิษฐาน อาทิ 1.การเดินทางทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 2. การนำสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์แปลก ๆ มาทำเป็นอาหาร โดยไม่มีการควบคุมหรือป้องกันการติดเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คน 3. ระบบเฝ้าระวังที่อ่อนแอ การรายงานกรณีโรคฝีดาษลิงน้อยเกินไป 4. ความตระหนักรู้ของสาธารณสุขชนต่ำ ไม่รู้ว่านี่คือโรคนี้และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การรักษาพยาบาลล่าช้าและการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่องการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษลิง ระบุว่า เนื่องจากมีการยืนยันว่าได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรกในลาว โดยมีประวัติการได้รับเชื้อมาจากประเทศใกล้เคียง ประกอบกับมีการเดินทางเข้าออกประเทศของประชาชนลาว นักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงและประเทศที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้ว ทำให้ลาวมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกในอนาคต ย้ำโรงพยาบาลรัฐ คลินิกเอกชน หากพบผู้ต้องสงสัยให้รีบรายงาน เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันโดยด่วน</p>	-